



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว758

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันอังคารที่
27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย และ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ให้เทศบาลเมืองอ่างทองใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โดยจัดทำ
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพิ่มเติม) ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และให้นำร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 และให้มีจำนวนนักศึกษาไม่ต่ำกว่า จำนวน 20 คน ถึงจะเปิดหมู่เรียนได้

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ University of Management and Economics ประเทศกัมพูชา**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
University of Management and Economics ประเทศกัมพูชา

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556) และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556)
และเห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และมอบหมายรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการติดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และนำข้อมูลมาหารือร่วมกัน

/...ระเบียบวาระที่ 5.5

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำกลับไปทบทวน หากมีความจำเป็นให้นำกลับมาเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง


ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 โดยจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในเดือนกรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นสมควรให้การประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ... เสร็จสิ้นเสียก่อน และนำเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

3/พฤศจิกายน/2558



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

3/พฤศจิกายน/2558